



ประกาศเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบแห่งปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบแห่งปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น , เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ , เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล, เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง , ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ , เป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ๖๒ โดยเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวงทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก ด้วยการลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบแห่งปี ๖๒”เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลคะแนน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ดังนี้

นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอให้พนักงานเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวงผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดี ความซื่อสัตย์เพียรศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสืบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิหวัธ จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง



เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ได้รับเชิดชูเกียรติการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชนดีเด่น
(บุคคลต้นแบบแห่งปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิฑูรย์ จอมชื่นเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

(นางสาวกัญญารัตน์ ณ พรหม)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง